

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง
“มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561”

หลักการและเหตุผล

ด้วยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 โดยการปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาเดิมให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น โดยมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา และนำมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการนำระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการของมาตรฐานการอุดมศึกษา และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐานการอุดมศึกษา
2. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำมาตรฐานการอุดมศึกษาไปใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

วันเวลาและสถานที่

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวนรวมทั้งสิ้น 500 คน ประกอบด้วย

1. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. วิทยาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณ

จากแผนงบประมาณตามผลผลิต / โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงบประมาณ: แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 2: มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา กิจกรรม: ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายของมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน
คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ
การบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน
2. การขับเคลื่อนในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

กำหนดการประชุมสัมมนา เรื่อง
“มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561”

เวลา	กิจกรรม
08:30 – 09:00 น.	ลงทะเบียน
09:00 – 09:15 น.	พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ นภาธร)
09:15 – 09:30 น.	การบรรยาย หัวข้อ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน การอุดมศึกษานับใหม่ โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางอรสา ภาววิมล)
09:45 – 12:00 น.	การอภิปราย หัวข้อ มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิก ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ดำเนินการอภิปรายโดย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย)
12:00 – 13:00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น.	ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
14:30 น.	ปิดการประชุม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 09:30 – 09:45 น. และ 14:30 น.